



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองกงต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางสาวบังอร ยินดีชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองกง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2 – 3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	4
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5 – 6
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	7 – 42
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)	43 – 49

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้น ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมดผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภท ครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(แบบ ผด. 01)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	32	725,000	16.79	สำนักปลัด+กองคลัง
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	8	121,000	4.91	สำนักปลัด
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	24	125,000	2.89	สำนักปลัด
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	36	3,345,000	77.50	กองช่าง
รวม	25	100	4,316,000	100	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา					
2.1 แผนงานการศึกษา	5	21.73	3,097,700	19.02	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	4	17.39	620,000	3.80	สำนักปลัด
2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์	8	34.78	350,000	2.14	กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานงบกลาง	6	26.08	12,217,965	75.02	“กองคลัง สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม”
รวม	23	100	16,285,665	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	22.22	45,000	14.28	สำนักปลัด กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	77.77	270,000	85.71	
รวม	9	100	315,000	100	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50	10,000	25	สำนักปลัด
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	50	30,000	75	สำนักปลัด
รวม	2	100	40,000	100	
รวมทั้งสิ้น	59	100	20,956,665	100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(แบบ ผด. 02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	ค่าใช้จ่าย ในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	400,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
2	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการ บริหารงานของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกง	เพื่อเป็นคำวิสตุ/อุปกรณ์ ค่า ป้ายไว้นิล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่ายาน พาหะในการเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นในโครงการฯ	200,000	อบต. หนองกง และนอก สถานที่ ต่างจังหวัด	สำนักปลัด				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	30,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	10,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														
5	โครงการส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล หมู่บ้านไม่ชายเสีย	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	10,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต. ลำไทรโยง ในการ ดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	15,000	ศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมอำเภอ นางรอง	สำนักปลัด				←-----→						
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ จัดทำหรือปรับข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกง	50,000	ตำบล หนองกง	กองคลัง				←-----→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	10,000	อบต. หนองกง	กองคลัง				←————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรม/ การปฏิบัติงานของ หน่วยอปพร. ตำบล หนองกง	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	35,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด													
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองกง	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	86,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการซบซี ปลอดภัย เสริมสร้างวินัย จราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ซบซีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนตระหนักในวินัย จราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย	20,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด															
2	โครงการปีใหม่ ถนนปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปี ใหม่ถนนปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	20,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุทาง ถนนในเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล สงกรานต์ เช่นการฝึกอบรมซ้กซ้อม ในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย การ รณรงค์ประชาสัมพันธ์	20,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด														
4	โครงการตำบลสี ขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหนองกง	20,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														
5	โครงการความ ปลอดภัยทาง ถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความ ปลอดภัยทางถนน การฝึกอบรม พร้อมติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟ กระพริบ	30,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอนางรอง ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	15,000	อำเภอ นางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย ประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองตา ไถ่น้อย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 25.20 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	186,000	บ้านหนอง ตาไถ่น้อย หมู่ที่ 4	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ตะวันตกบ้าน หมู่ ที่ 10 บ้านหนอง พลวง	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 748 ตาราง และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	359,000	บ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 10	กองช่าง													
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ประจวบสุข หมู่ที่ 11	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 580 ตาราง และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	279,000	บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 11	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอย อำนาจศักดิ์ หมู่ที่ 3 บ้าน หนองตาไก่	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 40.60 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	300,000	บ้าน หนองตาไก่ หมู่ที่ 3	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย เพชรสง่า หมู่ ที่ 5 บ้าน ตาดีด	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 2 จุด จำนวน 15 ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	400,000	บ้านตาดีด หมู่ที่ 5	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายอ้อม หนองพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร ผิว จราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 71.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	44,000	บ้านโคก ก้านเหลือง หมู่ที่ 9	กองช่าง															
7	โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคารห้อง ประชุมขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก่	ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 75 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	200,000	อบต. หนองกง บ้าน หนองตาไก่ หมู่ที่ 3	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไ้	ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 167.50 ตารางเมตร และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,000,000	อบต. หนองกง บ้าน หนองตาไ้ หมู่ที่ 3	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านท้องถิ่นน่าอยู่
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมก่อสร้าง บ่อพักน้ำ หมู่ ที่ 8 บ้านบุตา เวสน์	ปริมาณงาน บริเวณถนนคอนกรีตสาย เสรีธรรม โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม ก่อสร้างบ่อพักน้ำ จำนวน 27 จุด ความยาวรวม 395 เมตร และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	577,000	บ้าน บุตาเวสน์ หมู่ที่ 8	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่า อาหารกลางวัน,ค่า จัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย,ค่าอุปกรณ์การ เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย,ค่า เครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	1,021,200	ตำบล หนองกง	กอง การศึกษา															
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	30,000	อบต. หนองกง	กอง การศึกษา															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	80,000	วัดตาไ้พลวง	กองการศึกษา				↔									
4	ค่าอาหารเสริม (นม)	สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เขตพื้นที่อบต.หนองกง	766,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) เขตพื้นที่ หนองกง	กองการศึกษา	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนใน สังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนใน สังกัด (สพฐ.) เขตพื้นที่ อบต.หนองกง	1,200,000	โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) เขตพื้น อบต.หนองกง	กอง การศึกษา	←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการการแพทย์ ฉุกเฉินองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองกง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉินและค่าจ้างเหมา บริการอื่น ๆ ในระบบบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	300,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														
2	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า)	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ วัคซีน ค่าป้ายไวนิล ค่าเข็ม ค่า ไซริงค์ ค่าป้ายคล้องคอ ใบรับรอง ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	70,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการอบรมอาสา ปศุสัตว์ตำบลหนองกง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ ตำบลในการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	30,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด				←	→								
4	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด				←	→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการ “เครือข่าย ประสานใจเป็น ไยรัก”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพจิตในชุมชน ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว	150,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←————→								
2	โครงการส่งเสริม อาชีพ	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	50,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม							←————→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็ก และเยาวชน	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ไว้นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	30,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม							←	→						
4	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบล หนองกง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไว นิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	50,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม								←	→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ยากไร้ ผู้พิการ ในตำบล หนองกง	เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ พิการ ในตำบลหนองกง	30,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม														
6	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ นางรอง	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ นางรอง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และ กิจกรรมต่าง ๆ ของกิ่ง กาชาดอำเภอนางรอง	10,000	กิ่งกาชาด อำเภอ นางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ กิจกรรมต่างๆ ของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	เหล่ากาชาด จังหวัด บุรีรัมย์	กอง สวัสดิการ สังคม				←————→									
8	อุดหนุนกลุ่ม พัฒนาสตรีใน ตำบลหนอง กง	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในตำบล หนองกง เพื่อส่งเสริมการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว ในด้านต่างๆ ของตำบลหนองกง	20,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม							←————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามอัตราแบบขั้นบันได	9,765,600	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม	←																	→
2	เบี้ยยังชีพคน พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 800 บาท	2,016,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม	←																	→
3	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 25 คน ๆ ละ 500 บาท	150,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม	←																	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.4 แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	สำรวจจ่าย	เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เป็นหรือ ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว วัต ภัย อุทกภัย การป้องกันและระงับภัย จากโรคต่างๆ หรือเหตุอื่นๆ	173,765	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														
5	เงินสมทบ กองทุน สวัสดิการ ชุมชน	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองกง	20,000	ตำบล หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.4 แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองกง	92,600	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด			↔										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อเป็นคำขวัญ/อุปกรณ์คำป้ายไวนิล ธงตรา สัญลักษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบลหนองกง	สำนักปลัด																	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรองในโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆของอำเภอนางรอง	15,000	ศาลาประชาคมอำเภอนางรองและหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง	สำนักปลัด																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการ คุณธรรม นำใจ	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวณิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	20,000	วัดในเขต ตำบลหนอง กง	กอง การศึกษา																				
2	โครงการ กีฬาด้านยา เสพติด	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวณิล ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียม สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	40,000	ตำบลหนอง กง	กอง การศึกษา																				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการ ประเพณีลอย กระทง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่า รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	80,000	วัด ตาไก่พลวง	กอง การศึกษา	←	→											
4	โครงการ ประเพณี สงกรานต์	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่า รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าถวายอาหารพระ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	50,000	อบต. หนองกง	กอง การศึกษา							←	→					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการสืบสานประเพณี หล่อเทียน อธิฐานจิต ละ ซั้ว กลั้วบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบ สานประเพณีหล่อเทียน พรรษา เช่น ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ ค่าป้ายไว้นิล ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่อง เสียง ค่าซีดี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	40,000	วัดในเขต ตำบล หนองกง	กอง การศึกษา								←————→				
6	อุดหนุนวัดตาไก่พลวง ตามโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พุทธบารมี วันสำคัญสากลของโลก	อุดหนุนวัดตาไก่พลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติธรรมเนื่องในงาน สัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา	30,000	วัดตาไก่ พลวง	กอง การศึกษา								←————→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ โครงการ จัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง อุทยาน ประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง	10,000	อุทยาน ประวัติศาสตร์ เขาพนมรุ้ง	กอง การศึกษา						←→							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา	10,000	ตำบลหนองกง	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการ บริหารจัดการ ขยะตำบล หนองกง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ บริหารจัดการขยะ	30,000	ตำบล หนองกง	สำนักปลัด														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด. 02/1)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วงานไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เก้าอี้บริการ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บริการ ประชาชน จำนวน 3 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	15,000	อบต. หนองกง	สำนักปลัด				←	→								
รวม	1		15,000															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ทางราชการ	5,000	อบต. หนองกง	กอง การศึกษา				←	→								
2	ตู้เหล็กสามชั้น	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กสามชั้น จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ทางราชการ	3,500	อบต. หนองกง	กอง การศึกษา				←	→								
รวม	2		8,500															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โต๊ะทำงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	15,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←		→							
2	ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลินซ์ก	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลินซ์ก จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บแบบฟอร์ม เอกสารทางราชการ	3,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←		→							
3	ตู้เอกสาร	เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารทาง ราชการ	3,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←		→							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ตู้เหล็กบาน เลื่อนกระจกสูง	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารทาง ราชการ	5,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←	→							
5	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อระดับ ตรีษะ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงาน	4,000	อบต. หนองกง	กอง สวัสดิการ สังคม				←	→							
รวม	5		30,000														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ มีที่วางแขน เบาะหนัง PVC จำนวน 6 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	21,000	อบต. หนองกง	กองช่าง				←	→							
2	ตู้เหล็ก 2 บาน	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับชนิดบิด จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารทางราชการ	5,500	อบต. หนองกง	กองช่าง				←	→							
3	ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารทางราชการ	6,000	อบต. หนองกง	กองช่าง				←	→							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โต๊ะวาง คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน	6,000	อบต. หนองกง	กองช่าง				←	→							
5	โต๊ะทำงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 2 ตัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	11,000	อบต. หนองกง	กองช่าง				←	→							
รวม	5		49,500														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เครื่องสูบน้ำชนิด หอยโข่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอย โข่ง จำนวน 1 เครื่อง ขนาดทางดูดน้ำ 8 นิ้ว ทางส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อย กว่า 50 แรงม้า	500,000	ตำบล หนองกง	กองช่าง													
รวม	1		500,000															